



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลฯ เพื่อโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (กรณีต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน)

ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ จะดำเนินการประเมินบุคคล โดยการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (กรณีต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน) จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินบุคคลฯ ดังนี้

ก. ตำแหน่งว่างที่ดำเนินการประเมินบุคคลฯ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๘๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ข. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีเกียรติยศ สวัสดิ์ หอมพูล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค. กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลฯ

วัน/เวลา/สถานที่	การประเมินบุคคลฯ
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ	
ภาคเช้า - รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ชั้น ๘ ห้องประชุม กรมศิลปากร - เข้ารับการประเมินบุคคลฯ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ชั้น ๘ ห้องประชุม กรมศิลปากร	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน <u>หลักสูตรการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง</u> ๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ๓. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๖. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อุปกรณ์ที่ผู้เข้ารับการประเมินบุคคลฯ ต้องเตรียมมาในวันประเมินบุคคลฯ - ปากกา น้ายาลบคำผิด

วัน/เวลา...

วัน/เวลา/สถานที่	การประเมินบุคคลา
<p>ภาคบ่าย</p> <p>- รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๘ ห้องประชุม กรมศิลปากร</p> <p>- เข้ารับการประเมินบุคคลา เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๘ ห้องประชุม กรมศิลปากร</p>	<p>วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <p>โดยวิธีสอบสัมภาษณ์</p> <p><u>หลักสูตรการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง</u></p> <p>พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการประเมินฯ จากการสัมภาษณ์ ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทักษะ ทักษะ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง</p>

ง. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลา

ให้ผู้ขอเข้ารับการประเมินบุคคลา เพื่อโอน รายงานตัวเข้ารับการประเมินบุคคลา ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการประเมินบุคคลา กำหนด ทั้งนี้ หากไม่มีรายงานตัว ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคลา หรือหากรายงานตัวเข้ารับการ ประเมินบุคคลาหลังจากที่ได้ดำเนินการประเมินบุคคลา โดยการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หรือความเหมาะสมกับตำแหน่งไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินบุคคลา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพนมบุตร จันทรโชติ)

อธิบดีกรมศิลปากร

ประธานกรรมการประเมินบุคคลา

สำเนาถูกต้อง



(นางศิริพร คล้างาม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ